



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๘.๓/๕๗๑๔



พศ เมษายน ๒๕๖๕

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การกำหนดตำแหน่ง
เจ้าพนักงานคดีประจำศาลยุติธรรม)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๘๓๑๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมได้เสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีประจำศาลยุติธรรม)
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีประจำศาลยุติธรรม) มีสาระสำคัญเป็นการ
กำหนดอำนาจหน้าที่ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาเจ้าพนักงานคดี ซึ่งเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทหนึ่ง
เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการรวบรวมพยานหลักฐาน ทำให้การแสวงหาพยานหลักฐานของศาล
มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบัญญัติให้
ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการตุลาการได้ ซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารงานบุคคลภายในของศาลยุติธรรม ดังนั้น จึงเห็นสมควร
ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ แต่อย่างไรก็ดี
การกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีประจำศาลยุติธรรม เป็นการกำหนดกรอบอัตรากำลังของข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ซึ่งอยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) ซึ่งอาจมีผลทำให้ภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น
สำนักงานศาลยุติธรรมจึงควรจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังของตำแหน่งดังกล่าวเพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ความสอดคล้องของภาระงานและภาระงบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตของศาลยุติธรรมอย่างแท้จริง
และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล

กลุ่มงานเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๗